

## SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Sau 7 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu

cực. Các cơ quan đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, cách làm sáng tạo, hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ việc và chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo trung

tap ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tổ chức tập công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực để phát sinh tiêu

cực, tham nhũng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử... Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo 110 về chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến cán bộ điện Trung ương quản lý. Đồng thời, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo đúng kế hoạch. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt.

## 2 DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình có 2 doanh nghiệp nằm trong top 100 và 200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2021 là Công ty Cổ phần Damsan và Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát.

Sau 18 năm (2003 - 2021) triển khai rất thành công, đã có 2.127 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh, trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Lễ trao giải được tổ chức cùng dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự chứng kiến của 1.000 doanh nhân đến từ 63 tỉnh, thành phố. Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đạt giải Sao Vàng đất Việt 2021 là trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động.

## TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/3, tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tặng quà cho thương binh, bệnh binh nặng (có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên) của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đại diện Quỹ Thiện Tâm đã trao quà cho một số thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng. Theo kế hoạch, trong đợt này Quỹ Thiện Tâm tặng quà 1.118 thương binh, bệnh binh nặng (có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên) của tỉnh Thái Bình với tổng trị giá 16,77 tỷ đồng. Đây là phần quà có ý nghĩa thiết thực, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh nặng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc; đồng thời, động viên, chia sẻ với người có công tỉnh Thái Bình hưởng thi kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

MAI THÚY

## Tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Chiều ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn việc triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc khám sàng lọc trước tiêm; loại vắc-xin triển khai tiêm và khoảng cách giữa các mũi tiêm. Theo đó, cách tiêm chủng vắc-xin sử dụng tiêm là vắc-xin phòng Covid-19 Comirnaty của Pfizer và vắc-xin Spikevax của Moderna. Khoảng cách giữa các mũi cách nhau 4 tuần. Vắc-xin của Pfizer sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; vắc-xin của Moderna dùng cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Để thực hiện chiến dịch tiêm bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm; sẵn sàng các nguồn lực, điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ.

HOÀNG LANGH

## TIỀN HẢI Tổ chức hiến máu tình nguyện



Sáng ngày 31/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Hải phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022. Với thông điệp "Hiến giọt máu hồng - Trao niềm hy vọng", ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Tiên Hải đã thu hút 300 tình nguyện viên là đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, các xã, thị trấn. Chương trình đã thu được 211 đơn vị máu an toàn.

MANH THẮNG

## Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19



Lãnh đạo huyện Đông Hưng trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19.

Sáng ngày 31/3, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19. Liên đoàn Lao động huyện đã trao 141 triệu đồng hỗ trợ 91 đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 từ ngày 16/12/2021 đến ngày 28/2/2022 của các công đoàn cơ sở theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, 88 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người và 3 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ mức 3 triệu đồng/người. Đây là việc làm ý nghĩa của tổ chức công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chia sẻ một phần khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

THU HIỀN

## ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 31/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thái Bình năm 2021. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021, toàn tỉnh có 47 sản phẩm của 32 chủ thể tham

gia chương trình OCOP (Vũ Thư 17 sản phẩm, Thái Thụy 13 sản phẩm, Kiến Xương 4 sản phẩm, Tiên Hải 3 sản phẩm, Quỳnh Lưu 4 sản phẩm, thành phố Thái Bình 4 sản phẩm, Đông Hưng và Hưng Hà mỗi huyện 1 sản phẩm), là những sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc sản có nguồn gốc từ các địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, tổ tư vấn giúp

việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh đã kiểm tra hồ sơ, chấm điểm theo bộ tiêu chí của sản phẩm gồm: đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, chất lượng sản phẩm. Kết quả, Hội đồng đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm chương trình OCOP năm 2021, trong đó 15 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm đạt 3 sao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

hàng hóa, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và bội sung, hoàn thiện hồ sơ trình công nhận sản phẩm OCOP. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh cũng đề nghị các chủ thể cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu các sản phẩm chương trình OCOP để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

THANH THÚY

## ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, chương trình công tác, chương trình làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Duy trì nền nếp việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm từ cơ sở. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khởi các cơ quan tỉnh đề nghị thời gian tới các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch công tác, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, chương trình nghị quyết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian quy định. Tiếp tục rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết mới của Đảng, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chủ động xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có.

## VŨ THƯ Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết

Sáng ngày 31/3, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh, huyện mới ban hành.

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt 6 nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của tỉnh: Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng

chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 12-CĐ/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 25/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Vũ Thư đã phổ biến, quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ngay sau hội nghị, Huyện ủy Vũ Thư hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị trên tại cơ sở.

QUYNH LƯU

## THÁI THUY Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 6.241 tỷ đồng

Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 6.241 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 1.212 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt hơn 3.719 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ hơn 1.309 tỷ đồng.

Ngày từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thực hiện tốt đề án sản xuất nông nghiệp năm 2022, hoàn thành gieo cấy vụ xuân bảo đảm diện tích, khung thời vụ; duy trì hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản; động viên, kiểm tra

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp...

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đưa các dự án vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ an toàn diện tích lúa xuân; đẩy mạnh các giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thả giống thủy sản vụ xuân hè, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao và đa dạng hóa các đối tượng nuôi; đẩy mạnh khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển...

TRẦN TUẤN



Thái Thụy duy trì hoạt động khai thác thủy sản.

## KIẾN XƯƠNG Phấn đấu năm 2022 có thêm 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao



Nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở xã Nam Bình (Kiến Xương).

Những năm qua, huyện Kiến Xương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn

hết năm 2021 toàn huyện có 5 xã được công nhận xã NTM nâng cao là: Bình Định, Nam Bình, Bình Thanh, Vũ Ninh, Vũ Hòa. Năm 2022, Kiến Xương tiếp tục phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận xã NTM nâng cao gồm: Vũ Lễ, Quang Trung, Hồng Tiến.

Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; huy động các nguồn lực bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Đối mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

## Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 4 dự án

Quý I/2022, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 4 dự án trên địa bàn, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào huyện.

Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn từ đê sông Trà Lý đến đường 219 xã Bình Nguyên đã hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất và kiểm đếm tài

sản cây cối hoa màu trên đất, lập hồ sơ xin giá đất cụ thể để trình phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Lê Lợi - Bình Nguyên, đến nay đã hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất và kiểm đếm tài sản cây cối hoa màu trên đất, đã lập hồ sơ xin giá đất cụ thể để trình phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; hồ trợ giải phóng mặt bằng; dự án quy hoạch dân cư phía Tây cụm công nghiệp Vũ Quý, đến nay đã hoàn thiện hồ sơ trình phương án bồi thường, hỗ trợ

THU THÚY